



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี๋ฮ่อง  
เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

.....

ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี๋ฮ่อง จึงได้กำหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี๋ฮ่อง ดังนี้

แนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

๑. เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี๋ฮ่องในการจัดทำแผนกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยลงทะเบียนเข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนของภาคประชาชน

๓. เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน

๔. เข้าร่วมประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่างๆ

๕. เข้าร่วมติดตามงานหรือการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี๋ฮ่องจะมีการแต่งตั้งภาคประชาชน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี๋ฮ่อง จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงาน การประชาคมการวางแผนหรือการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมโชค เคลือบคล้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี๋ฮ่อง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงาน  
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปีซ้อง

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายในเขตพื้นที่ตำบลโคกปีซ้อง เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนดำเนินงานตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมกับการพิจารณาอนุมัติโครงการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง ในเรื่องส่งเสริมสุขภาพ การบริหารด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง

การประชุมแผนดำเนินการของผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีซ้อง และตัวแทนภาคประชาชน จำนวน ๓๐ คน ประเด็นของเรื่องการประชุมมีการดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุจะมีปัญหาทางด้านสายตาเป็นจำนวนมาก และไม่มีแว่นตาใส่

จากสรุปผลการประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกปีซ้อง ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ ให้กับสำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้สำรวจความต้องการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตรวจวัดสายตาและจัดซื้อแว่นตาต่อไป

จากผลการดำเนินการข้างต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำผลการประชุมโครงการในครั้งนี้ รายงานผู้บริหารทราบและเตรียมเอกสารเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการตรวจวัดสายตาสำหรับผู้สูงอายุตำบลโคกปีซ้อง ในปีต่อไป





